



ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๓๖๐ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕
แจ้งเวียนตำแหน่งที่กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๑๗ ตำแหน่ง เป็นตำแหน่งในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน ๗ ตำแหน่ง และตำแหน่ง
ที่ไม่ใช่ตำแหน่งในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน ๑๐ ตำแหน่ง นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อ
เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำหรับตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งในจังหวัดชายแดนใต้
จำนวน ๑๐ ตำแหน่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้น
ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๑๐ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้
ให้มีการทักท้วงตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ ได้ภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พ. ชัยยุธิต
(นางพรรณนิมล ชัยยุธิต)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕)

ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	หมายเหตุ
๑	นางสาววิจิตรา มหาคูตม์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๑๔) กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพชุมชนเกษตร ส่วนพัฒนางานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพชุมชนเกษตร ส่วนพัฒนางานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี	๙๑๔	๑. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการศัตรูพืช" ๒. การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานในพื้นที่ด้านการจัดทำ แผนพัฒนาการเกษตร ระดับอำเภอ	ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่ง ผลงานไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตร แล้วแต่กรณี (ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วัน ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก)
๒	นางสาวปรีดา ศรีรัตนะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๑๒๙) กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและพืชตระกูลถั่ว ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและพืชตระกูลถั่ว ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	๑๑๒๙	๑. โครงการปรับระบบการปลูกข้าว ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ๒. การส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียวในระบบการปลูก พืชในสภาพนา	<u>ทั้งนี้</u> หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๓	นางสาวจันทิมาภรณ์ คำมัน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๑๙๒) กลุ่มส่งเสริมการผลิตประมง ส่วนส่งเสริมสินค้าเกษตร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการผลิตประมง ส่วนส่งเสริมสินค้าเกษตร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	๑๑๙๒	๑. การศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพตลาดสินค้าเกษตรหน้าที่ ว่าการ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการลดความ เสี่ยงการผลิตสินค้าเกษตร (บริหารจัดการสินค้าเกษตร-ตลาดชุมชน) ๒. การจัดตั้งกลุ่มต้นแบบการจัดการด้านโลจิสติกส์สินค้าเกษตร	<i>mp 2</i>
๔	นายจตุรนต์ สุวรรณพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๖๐๕) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	๑๖๐๕	๑. การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรสำนักงานเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๒. แนวทางการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ให้มีประสิทธิภาพ	

ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	หมายเหตุ
๕	นางสาวเพ็ญพร แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๗๘๘) สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่	๑๗๘๘	๑. โครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมัน ๓ติ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ๒. การส่งเสริมและให้ความรู้แก่เกษตรกรในการใช้ปุ๋ยอย่าง ถูกวิธี	ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่ง ผลงานไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตร แล้วแต่กรณี (ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วัน ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก)
๖	นางสาวกัลลิกา ตาระกา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๒๗๘) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร	๒๒๗๘	๑. รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการใช้ งาน เว็บไซต์ ของสำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร ๒. การพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานครเพื่อ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี ๒๕๕๘	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๗	นายเฉลิมพล กุประดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๕๓๗๖) สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๕๓๗๖	๑. การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน GAP ข้าวปี ๒๕๕๓/๕๔ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	
๘	นางนงนุช ก้องเอกภพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๖๙๔๗) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต	๖๙๔๗	๑. ผลการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลคลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ๒. การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดภูเก็ต	

ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	หมายเหตุ
๙	นายอนุวัฒน์ คำล้ำน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๘๕๓๔) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	๘๕๓๔	๑. การพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติฯ ๒. การจัดทำคลังความรู้ (KA : knowledge Assets) ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเผยแพร่ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ในจังหวัดศรีสะเกษ	ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่งผลงานไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แล้วแต่กรณี (ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก)
๑๐	นางสาวชนัญญา ดวงดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ(ต.๑๑๒๑๘) สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ	๑๑๒๑๘	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด (ข้าว, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, มันสำปะหลัง) ปี ๒๕๕๔/๕๕ ตำบลโพหนอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ๒. แนวทางการพัฒนาบทบาทของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ในครั้งต่อไป <i>พจน 2</i>